
Nefndasvið alþingis 
Utanríkismálanefnd alþingis

Í nefndaráliti meirihluta utanríkismálanefndar um tillögu til þingsályktunar um staðfestingu 
samnings Íslands og Evrópusambandsins um viðskipti með landbúnaðarvörur, þingskjal 1593, 
er að finna eftirfarandi málsgrein:

Samkvæmt samræmdum reglum er óheimilt að nota sýklalyf ífóður dýra og bannað að nota 
sýklalyf til vaxtarauka eða til að fyrirbyggja sjúkdóma. Þráttfyrir þetta fékk nefndin 
upplýsingar um að sýklalyfjaónæmi hefði greinst talsvert oftar víða í Evrópu en hér á landi og 
að ástandið væri talsvert verra í sunnanverðri Evrópu. Einnig kom fram að innflutningur á 
alifuglum og svínakjöti hingað til lands væri að mestu frá öðrum norrænum löndum en staðan 
hvað varðar sýklalyfjaónæmi þar væri svipuð og hér á landi.

Bændasamtök Íslands vilja koma á framfæri athugasemd við síðustu setningu þessarar 
málsgreinar. Árið 2015 voru flutt inn 559 tonn af svínakjöti í tollflokki 0203. A f því komu 
241 tonn frá Danmörku eða 43%. Þá komu 150 tonn frá Spáni eða 26% og 114 tonn frá 
Þýskalandi eða 20%. Afgangurinn kom frá Hollandi, Póllandi og Litháen. A f kjúklingakjöti 
(tegundinni Gallus domesticus), tollflokkur 0207, voru flutt inn 796 tonn. A f því komu 482 
tonn frá Þýskalandi eða 61% og 203 tonn frá Danmörku eða 25%. Afgangurinn kom frá 
Litháen, Hollandi, Frakklandi og Lettlandi.

Enginn innflutningur er frá öðrum Norðurlöndum en Danmörku. Við þetta má bæta sem dæmi 
að MRSA hefur ekki greinst á Íslandi fram að þessu en greindist á 2/3 danskra svínabúa árið 
2014. Við beinum því vinsamlega til nefndarinnar að taka þessar athugasemdir til 
umfjöllunar.
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